

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /SNN&PTNT-KL
V/v báo cáo kết quả tham dự cuộc họp
về xử lý các kiến nghị liên quan đến
chuyển mục đích sử dụng rừng.

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại các Công văn: số 19434/UBND-NN ngày 28/12/2022 về việc giao nghiên cứu, áp dụng và triển khai Văn bản số 8534/BNN-TCLN ngày 20/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT liên quan đến điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; số 19476/UBND-NN ngày 29/12/2022 về việc giao tham dự cuộc họp về xử lý các kiến nghị liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng theo Giấy mời số 169/GM-TCLN-KL ngày 27/12/2022 của Tổng cục Lâm nghiệp.

Ngày 29/12/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Quốc Trị. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT; Tổng cục Lâm nghiệp; Vụ kế hoạch; Vụ Pháp chế; Cục Quản lý xây dựng công trình; đại diện Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo và chuyên viên Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc; Tập đoàn điện lực Việt Nam; các Ban quản lý dự án Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Tại Hội nghị, đại diện Tổng cục Lâm nghiệp đã báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và triển khai các Văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT liên quan đến điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã kết luận hội nghị. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh kết quả Hội nghị theo kết luận của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Quốc Trị như sau:

1. Về Điều chỉnh quy hoạch Bảo vệ phát triển rừng hoặc quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh.

- Đối với các tỉnh đã được phê duyệt quy hoạch chung hoặc đã được các cấp thẩm định quy hoạch chung của tỉnh mà trong quy hoạch chung của tỉnh có danh mục các công trình, dự án dự kiến có chuyển mục đích sử dụng rừng thể hiện rõ diện tích, loại rừng, vị trí, địa điểm thì không thực hiện điều chỉnh quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng hoặc quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh.

- Chỉ điều chỉnh quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng hoặc quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh trong trường hợp thật sự cần thiết. Nội dung điều chỉnh đối với những dự án chuyển mục đích sử dụng rừng là những dự án cấp thiết, xác định có nhu cầu thực hiện ngay, đã được xác định quy mô, diện tích, địa điểm, vị trí. Việc điều chỉnh

quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng hoặc quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh phải căn cứ vào Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ. Trình tự, thủ tục thực hiện: trước khi Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thì phải xin ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ.

2. Về chuyển mục đích sử dụng rừng trong thời gian tới.

- Chỉ chuyển mục đích sử dụng rừng ở những nơi nào có rừng; đối với đất rừng thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Việc thẩm định chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2022 của Chính phủ và các văn bản pháp lý có liên quan; đồng thời phải đánh giá sự phù hợp với chỉ tiêu, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; đặc biệt là chỉ tiêu, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Trong nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng của từng dự án phải ghi rõ diện tích, loại rừng, địa điểm, vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu).

- Việc thẩm định nội dung về sự phù hợp với quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia: Hiện nay, Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia chưa được phê duyệt; vì vậy, việc đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia là đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng hoặc quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh đã được phê duyệt. Để phù hợp với quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng hoặc quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh thì phải có nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng ở trong quy hoạch đó. Trong nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng phải có danh mục các công trình, dự án và dự án đó phải ghi rõ diện tích, loại rừng, vị trí, địa điểm.

- Đối với những dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền của nhiều cấp thì phải báo cáo cấp cao nhất toàn bộ diện tích, loại rừng, địa điểm, vị trí.

3. Những khó khăn trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các địa phương phản ánh với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Khi Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT thì Bộ Nông nghiệp và PTNT tham gia ý kiến trên tinh thần ủng hộ các kiến nghị của địa phương.

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo và kính trình UBND tỉnh kết quả hội nghị và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, CCKL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Đức Thuận